

NGÀNH THANH TRA

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Năm 2019, ngành Thanh tra đã tham mưu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đẩy mạnh các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội.



Công tác thanh tra góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ảnh: THÀNH TÂM

Ngay từ đầu năm, ngành Thanh tra đã tham mưu các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Chỉ thị số 35, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Công tác tiếp công dân được duy trì nên nếp. Việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư KNTC bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Năm 2019, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.954 lượt đoàn, 7.178 lượt người với 2.298 vụ việc (giảm 4,73% so với cùng kỳ năm 2018). Nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến đất đai, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, việc thực hiện chế độ, chính sách xã hội, nhất là chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học... Nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ vi phạm về quản lý kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách xã hội; tố cáo thủ trưởng một số cơ quan hành chính trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC... Qua công tác tiếp dân đã chỉ đạo và giải quyết tốt các vụ việc KNTC mới phát sinh, nhiều vụ việc dứt điểm ngay từ cơ sở. Công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư KNTC được duy trì hiệu quả, nhất là đối với các vụ việc KNTC đông người, phức tạp. Hoạt động kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài

được các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Cùng với làm tốt việc tiếp công dân và giải quyết KNTC, công tác thanh tra kinh tế - xã hội được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Toàn ngành đã triển khai 26 cuộc thanh tra hành chính, 182 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 457 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 25.284 triệu đồng (kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 10.857 triệu đồng, đã thu được 6.053 triệu đồng). Thanh tra tiến hành 9 cuộc thanh tra (đã kết luận 6 cuộc, 1 cuộc thanh tra đã kết thúc, chuẩn bị ban hành kết luận); qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 9.843 triệu đồng (kiến nghị thu hồi sai phạm kinh tế 245 triệu đồng, đã thu hồi xong); kiến nghị các đơn vị nộp về quỹ phòng, chống thiên tai 9.598 triệu đồng; đơn đốc thu hồi sai phạm kinh tế theo kết luận thanh tra năm 2018 số tiền 4.871 triệu đồng. Thanh tra các sở, ngành thực hiện 184 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 325 đơn vị; đã kết luận 161/184 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm kinh tế 14.775 triệu đồng (kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 10.612 triệu đồng, đã thu được 5.808 triệu đồng). Kiến nghị các doanh nghiệp nộp khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất

nh nghiệp về cơ quan Bảo hiểm xã hội số 3.584 triệu đồng; kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền 529 triệu đồng. Đề nghị các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2.510 triệu đồng. Thanh tra các huyện, thành phố thực hiện 15 cuộc thanh tra tại 92 đơn vị, trong đó 4 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng đối với chủ tịch UBND cấp xã; 7 cuộc thanh tra trong lĩnh vực tài chính; 2 cuộc thanh tra trong lĩnh vực đất đai; 2 cuộc thanh tra trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đã kết luận 15/15 cuộc thanh tra, qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị giảm trừ giá trị quyết toán công trình xây dựng 686 triệu đồng. Theo đồng chí Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh: Thông qua hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội cho thấy một số vấn đề cần được quan tâm chấn chỉnh như: Việc công khai tài chính ở một số cơ quan hành chính, sự nghiêm thực hiện chưa nghiêm, công tác kế toán còn thiếu sót, sử dụng kinh phí còn sai quy định, chưa tiết kiệm, việc trích lập, quản lý, sử dụng một số quỹ tại một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa đúng quy định... Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có tình trạng thực hiện không đúng trình tự, thủ tục về dự toán thẩm định tính khối lượng không đúng so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thanh quyết toán khối lượng không đúng thực tế, sai đơn giá định mức... Lĩnh

vực quản lý và sử dụng đất đai, môi trường, sai phạm chủ yếu của các tổ chức, cá nhân là sử dụng đất không đúng mục đích được giao, chưa bảo đảm các thủ tục hành chính về đất đai, nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, việc xử lý chất thải, rác thải ở một số địa phương, cụm dân cư còn bất cập; một số doanh nghiệp còn nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Về công tác tiếp dân, một số địa phương, đơn vị cơ sở chưa bố trí được phòng tiếp công dân riêng, chưa niêm yết công khai nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân, thủ trưởng một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ lịch tiếp công dân định kỳ.

Bên cạnh đó, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tập trung tham mưu các cấp, các ngành xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 610, ngày 1/3/2019 về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai minh bạch, đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động các cơ quan nhà nước.

Để thực hiện tốt công tác nghiệp vụ trong thời gian tới, ngành Thanh tra Thái Bình tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, chủ động triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng. Tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là đối với chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại cũng như tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC ở các địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành đồng thời tiến hành thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Quan tâm chỉ đạo, theo dõi, đơn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý sau kết luận thanh tra, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân sai phạm.

NGUYỄN TÙNG

Vì mọi người - ở mọi nơi

Đó là phương châm hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội. Từ đó, Hội đã trở thành "địa chỉ đỏ" của các hoạt động nhân đạo.

Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ quỹ nhân đạo trên 4 tỷ đồng. Đặc biệt, nhằm tăng cường hơn nữa sự gắn kết, chia sẻ của cộng đồng để con đường đến trường của học sinh nghèo bớt khó khăn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Đài PTTH Thái Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập quỹ "Tiếp sức đến trường". Từ nguồn quỹ này, 7 ngôi nhà tình thương đã được xây dựng cho 7 gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 7 huyện trên địa bàn tỉnh, mỗi ngôi nhà trị giá gần 100 triệu đồng. Hàng trăm học sinh nghèo đã được tiếp sức để tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ của mình. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng chung tay giúp đỡ, tiêu biểu là Quỹ phát triển giáo dục EDF và Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng 638 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi. Bên cạnh đó, các dự án nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế đã phát huy hiệu quả với tổng kinh phí huy động được trên 7,3 tỷ đồng giúp đỡ hàng trăm học sinh nghèo và hàng trăm học sinh nghèo.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy: "Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân ta thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ", từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động lớn, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia, tạo sự lan tỏa lớn trong xã hội. Các cấp hội đã vận động, trao tặng 43.000 suất quà tết cho người nghèo với tổng trị giá 9 tỷ đồng; tặng quà trung thu cho 215 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 145 triệu đồng; cứu trợ đột xuất các trường hợp bị tai nạn rủi ro tại các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Vũ Thư và thành phố Thái Bình trị giá 175 triệu đồng.

Với phong trào "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", các cấp hội đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ 15.820 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo trị giá trên 580 triệu đồng. Hoạt động cứu trợ, hỗ trợ thường xuyên được các cấp hội quan tâm thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Hội Chữ thập đỏ tỉnh duy trì bảo trợ gạo hàng tháng cho 450 gia đình với 10kg/người/tháng. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 căn nhà cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo trị giá 500 triệu đồng.

Dự án "Ngân hàng bò" và chương trình "Ngân hàng bò - chung sức cùng hộ dân các xã nghèo" được các cấp hội triển khai thực hiện đạt kết quả cao với 200 con bò giống sinh sản được hỗ trợ ban đầu, đã giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong hoạt động hiến máu tình nguyện (HMTN), Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị, các huyện, thành phố đã đổi mới hình thức tuyên truyền, tổ chức hiến máu theo cụm xã để thuận tiện cho người tham gia hiến máu. Hội đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho 300 tình nguyện viên về công tác tuyên truyền, vận động HMTN. Tổ chức 15 buổi tuyên truyền trực tiếp về HMTN tại các trường

phối hợp với đoàn thanh niên và ngành Y tế khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho 3.000 người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 500 triệu đồng. Góp phần phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ kinh phí mua vòi bột khử trùng trị giá 20 triệu đồng và tham gia vệ sinh môi trường tại các xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình), Thụy Dũng (Thái Thụy), Phúc Khánh (Hưng Hà).

Thực hiện phương châm "Chữ thập đỏ, vì mọi người - ở mọi nơi", ngay từ đầu năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động nhân đạo, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

THU HOAI



Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị bàn giao nhà tình thương cho học sinh nghèo huyện Thái Thụy.

đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố với sự tham gia của 10.000 người. Đến ngày 10/1/2019, ban chỉ đạo vận động HMTN các cấp đã tổ chức 42 cuộc HMTN, thu nhận trên 10.000 đơn vị máu, đạt 77% kế hoạch năm 2019. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, các cấp hội đã phối hợp với ngành Y tế 8 huyện, thành phố tổ chức 200 buổi tuyên truyền, tư vấn, nói chuyện chuyên đề về cách phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu;



Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi, động viên chị Tô Thị Thủy Huệ (xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng) có chồng bị chết não hiến tạng cứu người.

Để di sản văn hóa trường tồn

Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống văn hóa. Các di sản văn hóa (DSVH) vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh khá phong phú, mang đậm sắc thái riêng, có giá trị văn hóa, lịch sử, được lưu truyền qua nhiều đời. Vì thế, việc bảo lưu, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của người dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Ông Lại Hồng Dương, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Toàn tỉnh hiện có gần 3.000 di tích, 493 lễ hội, trong đó 8 lễ hội đến Trần, đến Tiên La (Hưng Hà), đến Đông Bằng, đến A Sào, Lông Khê (Quỳnh Phụ), chùa Keo (Vũ

Thụ), Quang Lang (Thái Thụy), làng Giăng (Đông Hưng) và 2 loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian là ca trù và múa rối nước xã Nguyên Xá, xã Đông Cáp (Đông Hưng) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục DSVH phi vật thể quốc gia. Ngoài DSVH vật thể là các di tích, DSVH phi vật thể là các lễ hội, nghệ thuật trình diễn dân gian còn có các nghệ thủ công truyền thống, phong tục tập quán... Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các DSVH từng bước được đẩy mạnh. Nhờ đó, nhiều di tích đã được tu bổ, tôn tạo, nhiều trò chơi dân gian, phong tục tập quán được khôi phục, duy trì, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực hành các hoạt động văn hóa của nhân dân.

thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích.

Gắn với di tích là các lễ hội. Trên địa bàn tỉnh có hơn 490 lễ hội, trong đó có nhiều lễ hội lớn như lễ hội chùa Keo, lễ hội đền Đông Bằng, lễ hội đền Trần... Sự đa dạng về loại hình, tập trung tái hiện cuộc sống nông nghiệp, tôn vinh các anh hùng dân tộc, người có công với quê hương, đất nước đồng thời phản ánh tín ngưỡng, phong tục tập quán địa phương và thi tài, giải trí, các lễ hội đã thu hút đông đảo du khách. Những năm gần đây, việc tổ chức lễ hội được các địa phương chú trọng hơn. Các lễ hội có xu hướng năm sau đông vui hơn năm trước. Trong lễ hội, nhiều trò chơi, trò diễn dân gian được khôi phục, duy trì như: kéo lửa thổi cơm, thi pháo đất, múa bát dật, múa chèo đờ, múa giã gạo, giã gạo... qua đó giúp người dân hiểu hơn về văn hóa dân tộc.

Trong DSVH phi vật thể, ngoài lễ hội còn có các nghệ thuật truyền thống, các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian như múa rối, hát chèo, ca trù... Cùng với việc bảo lưu và phát huy các loại hình nghệ thuật, các nghệ thuật truyền thống qua lễ hội, nhiều địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp dạy nghề, dạy hát có thể hệ trẻ, gắn hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ vào dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm... để giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các DSVH trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế. Ngoài việc nhiều DSVH vật thể - cụ thể là di tích bị xuống cấp cần có nguồn lực tài chính để bảo tồn, tôn tạo, ở một số nơi còn buông lỏng công tác quản lý, để xảy ra tình trạng cháy di tích, phá vỡ kiến trúc ban đầu của di tích... Nhận thức của một

bộ phận người dân về Luật Di sản văn hóa cũng như ý nghĩa của việc bảo tồn DSVH còn hạn chế, dẫn đến tự ý thực hiện tu bổ, tôn tạo không đáp ứng được các yêu cầu về bảo tồn các giá trị truyền thống. Đối với DSVH phi vật thể như lễ hội vẫn để xảy ra tình trạng thương mại hóa. Do ảnh hưởng của các loại hình giải trí, một số môn nghệ thuật truyền thống như chèo, ca trù... ít được giới trẻ chú ý nhận.

Bảo tồn và phát huy giá trị của các DSVH là việc làm thường xuyên, lâu dài, cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân. Vì thế, thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của DSVH tới người dân; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ văn hóa;

thường xuyên kiểm tra, rà soát các di tích, lễ hội để có sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các DSVH cũng rất cần sự chung tay vào cuộc của các ngành, các địa phương cũng như ý thức của mỗi người dân bởi nhân dân chính là chủ thể sáng tạo, bảo vệ, lưu truyền DSVH đến các đời sau.

HOÀNG LANH



Biểu diễn ca trù tại lễ hội Đông Xâm (Kiến Xương).